



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

# Khai trương Cổng thông tin khám phá du lịch tỉnh Nam Định

## Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin khám phá du lịch tỉnh Nam Định.

Chiều 30-11, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tiếp nhận và khai trương Cổng thông tin Khám phá du lịch tỉnh Nam Định.

Dự hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo UBND

tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp: Mobifone Nam Định, VNPT Nam Định, Viettel Nam Định, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Âm thực tỉnh. Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông

tin và Truyền thông; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Du lịch quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Cổng thông tin khám phá du lịch tỉnh Nam Định do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone phối hợp xây dựng từ tháng 9-2023 có địa chỉ truy cập: thientruong.namdinh.gov.vn. 6 Modun chính của Cổng thông tin gồm: Modun giới thiệu chung về Nam Định; Modun Vui chơi giới thiệu về địa điểm vui chơi, giải trí, các lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa và các tour du lịch của tỉnh; Modun Mua sắm giới thiệu về các địa điểm mua sắm, về sản vật, đặc sản của tỉnh; Modun Lưu trú giới thiệu về các cơ sở lưu trú, các khách sạn; Modun Ăn uống giới thiệu về các nhà hàng, địa điểm ăn sáng, ăn đêm và các đặc sản, đặc trưng ẩm thực của tỉnh; Modun Di chuyển giới thiệu về các tuyến xe công cộng và các công ty lữ hành. Tổng số thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website là 187 thông tin, dữ liệu về du lịch Nam Định, gồm: 58 địa điểm du lịch,

(Xem tiếp trang 3)  
Tin, ảnh: KHÁNH DŨNG

Sáng 30-11, Huyện ủy Giao Thủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban TVTU về chuẩn y Phó Bí thư Huyện ủy Giao Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, huyện Giao Thủy tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 879-QĐ/TU, ngày 27-11-2023 của Ban TVTU về việc chuẩn y đồng chí Cao Thành Nam,

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Giao Thủy giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Giao Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Giao Thủy Cao Thành Nam, đồng chí nhấn mạnh kiện toàn, sắp xếp cán bộ là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng. Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất, cho phép Huyện ủy Giao Thủy kiện toàn chức danh Phó Bí thư từ nguồn tại chỗ

(Xem tiếp trang 3)



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Thành Nam.

Tin, ảnh: XUÂN THU

## Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 với hai môn bắt buộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2025, trong đó, thí sinh phải thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Thí sinh sẽ chọn 2 môn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ). Nội dung thi bám sát nội dung của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Theo đó, giai đoạn 2025-2030: Giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Đến giai đoạn sau 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính). Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Tiếp tục nghiên cứu theo lộ trình, tiêu chí để xây dựng thư viện/ngân hàng đề thi chung khi đủ điều kiện để thực hiện phân cấp cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức kỳ thi đánh giá chất lượng đầu ra ở cấp THPT thay cho

phương thức một kỳ thi quốc gia, trong cùng một thời điểm như hiện nay. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế có thể điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ GD và ĐT chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức Kỳ thi; Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức Kỳ thi; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức Kỳ thi; Phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi; Hướng dẫn, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương; Chủ động có phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương theo lịch thi chung và hướng dẫn của Bộ GD và ĐT./

PV

## Giá xăng dầu điều chỉnh tăng giảm đan xen từ 15 giờ ngày 30-11

Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 30-11. Tại kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, giảm đan xen.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 tăng nhẹ 109 đồng/lit, không cao hơn 21.799 đồng/lit; xăng RON95-III giảm 34 đồng, không cao hơn 22.990 đồng/lit; dầu diesel 0.05S không cao hơn 20.196 đồng/lit, giảm 87 đồng/lit so với giá bán lẻ hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 21.116 đồng/lit, tăng 172 đồng/lit so với giá bán lẻ hiện hành; dầu madut 180CST 3.5S không cao hơn 15.729

đồng/kg, tăng 91 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành. Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23-11-2023 đến 29-11-2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: (Xem tiếp trang 4)

PV

# Những sáng kiến thúc đẩy cải cách hành chính

**Để công tác cải cách hành chính (CCHC) ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh khuyến khích các địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến mới có tính ứng dụng cao vào thực tế. Trong năm 2022, UBND tỉnh đã công nhận 19 sáng kiến CCHC được áp dụng trên địa bàn tỉnh, các sáng kiến đang được triển khai, nhân rộng và có hiệu quả thực tiễn, trong đó có một số sáng kiến có khả năng mở rộng áp dụng trong phạm vi toàn quốc.**

(Xem tiếp trang 2)



Đoàn viên, thanh niên phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) tuyên truyền sử dụng nền tảng tích hợp định danh điện tử VNeID. Bài và ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

**TIN THẾ GIỚI**  
**UNDP cảnh báo nguy cơ lũ lụt ven biển tăng gấp 5 lần vào cuối thế kỷ này**  
Ngày 28-11, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố dữ liệu đáng báo động cho thấy nguy cơ lũ

lụt ven biển đang gia tăng đáng kể. Cụ thể, trong hai thập kỷ qua, mực nước biển dâng làm tăng nguy cơ lũ lụt cho 14 triệu người ở các vùng ven biển, và nguy cơ này dự kiến sẽ tăng gần gấp 5 lần vào năm 2100, ảnh hưởng đến gần 73 triệu người. UNDP, phối hợp với Phòng Thí nghiệm tác động khí hậu (CIL), công bố dữ liệu trên thông qua nền tảng (Xem tiếp trang 2)

**TIN TRONG NƯỚC**  
**BẮC NINH Phấn đấu đến hết năm 2023 có thêm 50 sản phẩm OCOP**  
Thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (Chương trình OCOP), tính đến tháng 11-2023, toàn

tỉnh Bắc Ninh có 93 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (59 sản phẩm đạt 4 sao và 34 sản phẩm đạt 3 sao) của 38 chủ thể trong toàn tỉnh. Hiện ngành nông nghiệp tích cực phối hợp các địa phương trên địa bàn hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham dự Chương trình OCOP năm 2023, dự kiến đến hết (Xem tiếp trang 3)

PV





